

ข่าวการประชุมและติดตามงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชดำริ (อพ.สธ. – มรภ.รำไพพรรณี)

วันพฤหัสบดีที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖ เวลา ๑๔.๑๕-๑๖.๕๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๔๕๑๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จ.จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิริชัย ประทีปฉาย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เป็นประธานในการประชุม ดำเนินการประชุมคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

โดยนายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมการประชุมและบรรยายแนวทางการสนองพระราชดำริ แผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยะ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ - กันยายน ๒๕๕๙) ติดตามผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ อพ.สธ. – มรภ.รำไพพรรณี และให้แนวทางว่าอพ.สธ. อยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเชิญชวน อบต./เทศบาลตำบล และชุมชนที่อยู่รอบๆ มหาวิทยาลัย เข้ามาทำงานสนองพระราชดำริ โดยให้ทางมหาวิทยาลัยเป็นพี่เลี้ยงและเข้าไปช่วยทำงานใน “โครงการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น” และนำไปสู่การจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของตำบล โดยมีกำลังที่สำคัญของชุมชน คือ เยาวชน และให้แนวทางการดำเนินงานกับ อบต./เทศบาลตำบล ให้เลือกโจทย์จากต้นไม้ ๑ ต้น แล้วนำมาศึกษาอบต. และยกตัวอย่าง อบต.รำแดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา ภายใต้การดูแลของ มทร.ศรีวิชัย เริ่มต้นจากโจทย์ต้นไม้ ๑ ต้น คือ ตาลโตนด เพื่อให้เห็นแนวทางและภาพรวมของการทำงานสนองพระราชดำริ อพ.สธ. มีใบงาน ๙ ใบงาน ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นทั้ง ๓ ฐาน และสนับสนุนให้มี “การขึ้นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น” ทั้งพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ รวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อบันทึกความเป็นเจ้าของและสิทธิในการแบ่งปันผลประโยชน์อันเนื่องมาจากการใช้ทรัพยากร นอกจากนี้ ดร. ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ แนะนำมูลนิธิอนุรักษ์พันธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และแนะนำให้ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทำ banner อพ.สธ. – มร.รพ. ลงในเว็บไซต์ เพื่อสามารถติดตามการดำเนินงานและกิจกรรมต่างๆ ได้

ทั้งนี้ ดร.ปิยรัชฎ์ ปริญาพงษ์ เจริญทรัพย์ ได้เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : นำสิ่งดีงามสู่ทั่วโลก” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ เขื่อนศรีนครินทร์ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานเปิดงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

ประมวลภาพกิจกรรม

